



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
30 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, mcot, thebangkokinsight, nationtv, thailandplus, workpointtoday)

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์วันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่ 1 ราย เป็นทหารไทยกลับจากรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา พักอยู่ในสถานที่กักกันแห่งรัฐ และไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ ผู้ป่วยสะสม 3,298 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,444 ราย และตรวจพบใน State Quarantine 361 ราย รักษาหายแล้ว 3,111 ราย ยังรักษาอยู่ใน รพ. 129 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมเท่าเดิม 58 ราย พร้อมย้ำความสำคัญของมาตรการระดับบุคคล ขอให้ย่ำรวมกลุ่มในระยะเวลานานหรือใกล้ชิดกันมากโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ทั้งนี้ประเทศไทยมีโอกาสพบผู้ป่วยและกลับมาระบาดในประเทศได้ ซึ่งระหว่างนี้ภาครัฐได้เตรียมความพร้อมในการรับมือเต็มที่เพื่อตอบโต้สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมจำกัดวงการแพร่ระบาดให้ดีที่สุด และมีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจน้อยที่สุด โดยมีการเพิ่มหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อทุกจังหวัด

-กรณีคอนเสิร์ตที่มีความแออัดถือว่ามีความเสี่ยง ต้องคัดกรองตัวเอง หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ ไม่ควรไปรวมตัวกับคนอื่น ๆ ส่วนผู้จัดงานต้องมีระบบคัดกรองที่ดี ที่สำคัญ ทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัย และจัดพื้นที่ไม่อยู่ใกล้ชิดกันเกินไป หากเป็นสถานที่เปิดโล่งระบายอากาศได้ดีจะมีความเสี่ยงต่ำ ส่วนการเปิดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเฟส 6 ได้ให้ผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาสถานที่เฝ้าระวังสังเกตอาการ 14 วัน และส่งให้สร.เข้าไปตรวจสอบมาตรฐาน เบื้องต้นควรให้พักไม่เกิน 2 คน ไม่ให้ไปพื้นที่ชุมชน และต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ 2 รอบตามมาตรฐานเหมือนสถานที่แยกกักของรัฐ โดยค่าใช้จ่ายผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, workpointtoday, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov, acnews, สำนักข่าวอินโฟเควส)

-ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ขณะนี้มีการรับรองสถานกักกันในรพ.ทางเลือก เพื่อรองรับโครงการ Medical & Wellness Program แล้ว 124 แห่ง แบ่งเป็น รพ.เอกชน 98 แห่ง และคลินิกเอกชน 26 แห่ง โดยชาวต่างชาติกลุ่มแรกที่จะเข้าร่วมโครงการได้แก่ จีน เมียนมา กัมพูชา 920 ราย รวมกับญาติผู้ป่วยจะมีราว 2,000 รายโดยต้องนัดหมายล่วงหน้ากับสถานพยาบาลเข้ารับการรักษาพร้อมกักตัว 14 วัน และมีการตรวจหาเชื้อ 3 ครั้ง คือ วันแรก วันที่ 3-5 และวันที่ 14 เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยและผู้ติดตามจะไม่มีแพร่เชื้อ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสร.เข้มงวดกับรพ.เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ไม่ปล่อยให้มีการแพร่เชื้อออกไปสู่คนไทยอย่างแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ nationtv, workpointtoday

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้ตรวจราชการ สร. เขตฯ 5 เผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 ร่วมกับ เขตสุขภาพที่ 5 รพ.นครปฐม จัดประชุมการตรวจสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี Real-time RT-PCR จากตัวอย่างน้ำลายเพื่อขยายศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายSARS-CoV-2 เขตฯ 5 ทั้งภาครัฐและเอกชน 14 แห่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ thailandplus

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมตลาดบางใหญ่ ย้ำให้ทุกตลาดปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ซึ่งจากข้อมูลของผู้ประกอบการตลาดประเมินผ่าน Thaistopcovid พบว่า ร้อยละ 90.24 ปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing ระหว่างบุคคล แฉก้า โต๊ะและที่นั่งกินอาหาร การซื้อสินค้าและชำระเงิน นอกจากนี้ พ่อค้า แม่ค้า ผู้สัมผัสอาหาร พนักงานตลาด และผู้บริโภครวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ให้บริการ ร้อยละ 80.49 และล้างมือ ร้อยละ 87.80 สำหรับในช่วงหน้าฝน สภาพทั่วไปของตลาดสดมักเปียกแฉะและมีน้ำขังสกปรก ส่งผลกระทบต่อความสะอาดของอาหารที่จำหน่าย จึงควรล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล กำจัดเศษอาหาร และนำขยะไปกำจัดอย่างถูกต้องทุกวัน เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนูและสัตว์นำโรคมารูคน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว.กลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 “การวิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับโรคโควิด 19” จัดแสดงผลงาน ได้แก่ วัคซีนชนิดmRNA, นวัตกรรมชุด PPE ระดับ 2 ชนิดใช้ซ้ำได้รุ่นเราสู้ และ Coverall ระดับ 4 รุ่นเราชนะ, หน้ากากผ้านาโน, หน้ากากแรงดันบวก, ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ ประเภท RT-PCR แบบมาตรฐานสากล, ชุดตรวจเสริมแบบได้ผลรวดเร็ว ประเภท LAMP และชุดตรวจเสริมแบบได้ผลรวดเร็ว ประเภท CRISPR – cas และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือ คนไทย ซึ่งหากไทยวิจัยพัฒนาวัคซีนโรคโควิด 19 ได้เอง นอกจากจะลดค่ารักษาพยาบาล ยังอาจเป็นสินค้าส่งออกได้ในอนาคต และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายเป็นแล้ว สถานประกอบการต่าง ๆ ต้องระมัดระวังด้วย สำหรับวันฮารีรายอ 31 ก.ค.สำนักจุฬาราชมนตรีได้ออกประกาศแนวทางปฏิบัติศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาในการป้องกันไว้แล้ว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์)

-พล.อ.ณัฐพันธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.ศบค.ทบ. กล่าวถึงกรณีทหารไทยจากกองร้อยทหารราบ RTA Combat Team กำลังผสมจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังกลับจากมลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา รวม 9 นาย จากทั้งหมด 151 นาย ว่า

## ประเด็นข่าว

กองทัพบกกำลังพิจารณาให้ชะลอการฝึกร่วมผสมทั้งหมด ส่วนกำลังพลกลุ่มติดเชื่อจะให้เข้ารักษาจนหายดีและผลตรวจเป็นลบจึงจะอนุญาตให้กลับบ้าน ส่วนคนไม่ติดเชื่อเมื่อกักตัวครบ 14 วัน แล้วไม่มีอาการจะอนุญาตให้กลับบ้านได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์แนวหน้า

-พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยกรณีการจัดคอนเสิร์ตที่ จ.กระบี่ และ จ.นครศรีธรรมราช ที่ไม่มีการเว้นระยะห่าง ไม่สวมหน้ากากอนามัย ว่า นายกา สั่งให้ผู้ว่าฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว และตำรวจพื้นที่สั่งรวบรวมนายหลักฐาน เรียกผู้จัดงานพร้อมคนเกี่ยวข้องมาสอบปากคำและแจ้งข้อกล่าวหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ พ.ร.บ.โรคติดต่อ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยรัฐ, แนวหน้า

-นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบตามที่ สมช. เสนอขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปถึง 31 ส.ค. โดยมีข้อกำหนดต่างๆ สอดคล้องกับมาตรการผ่อนปรน ทำให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น

### ประเด็นผลกระทบ

#### 1.ค่าตอบแทน อสม. ช่วยโควิด

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, kapook, thebangkokinsight, workpointtoday)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี อสม. เรียกร้องค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาทต่อคน เป็นเวลา 19 เดือน ขณะที่สภาพัฒนาฯ ให้ลดเหลือ 7 เดือน ว่า ที่ประชุม ครม.ได้ทำความเข้าใจกับรมว.สธ.แล้ว ซึ่งการกำหนดระยะเวลาเกินไปไม่เหมาะสมในการบริหารงบประมาณ จึงขอย้าย 7 เดือนก่อนให้เหมือนกับหน่วยงานอื่นที่ได้ค่าตอบแทนพิเศษ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, สปริงนิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, thebangkokinsight)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พบตัวแทน อสม. ที่มาเรียกร้องให้ ครม.จ่ายค่าตอบแทนป้องกันโรคโควิด 19 และกล่าวว่า จะช่วยผลักดันค่าตอบแทน 19 เดือนตามที่สธ.ได้เสนอเข้าที่ประชุม ครม. ในโครงการ พ.ร.ก.เงินกู้ ด้าน ดร.สาธิต ย้ำว่าเป็นหน้าที่ของตนและรองนายกฯ ได้เสนอไปตามหลักการและผลงานที่ อสม.ทุกคนทำมา โดยจัดลำดับความสำคัญของค่าเสี่ยงภัย อสม. เป็นอันดับแรกเพื่อให้ครม.พิจารณา

#### 2.จับตาประเทศเวียดนามระบาดซ้ำ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, ผู้จัดการ

-พ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า มีรายงานหลายประเทศที่กลับมาระบาดหลังไม่มีผู้ป่วยในประเทศเป็นระยะเวลาหนึ่ง เช่น เม็กซิโก ประเทศเวียดนาม ไม่พบผู้ติดเชื้อนานเกือบ 100 วัน แต่กลับมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทางกรมควบคุมโรคได้ให้นักท่องเที่ยวออกจากเมืองและไปกักตัวที่ภูมิลำเนา 14 วัน พร้อมสอบสวนหาสาเหตุของการแพร่ระบาด ซึ่งถ้าพบจะเป็นข้อมูลที่ไทยสามารถนำมาประยุกต์วางแผนรับมือหากเกิดการติดเชื้อในประเทศขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีประเทศจีนที่กลับมาพบผู้ป่วยในประเทศอีกครั้ง ขณะที่ฮ่องกง ออสเตรเลีย ได้กลับมาบังคับใช้มาตรการควบคุมโรคที่เข้มข้นและส่งเสริมการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ

#### 3.นศ.ไทยในอียิปต์เสียชีวิตจากโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชนสุดสัปดาห์, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, js100, sanook, thebangkokinsight)

-สถานทูต ณ กรุงไคโร อียิปต์ ซึ่งแจ้งกรณีศ.ไทยอายุ 26 ปี เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 เป็นนักศึกษาปี 3 ม. Al-Azhar มีอาการป่วยรุนแรง สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานกับ สธ.สาธารณสุขรัฐอียิปต์ให้เข้ารับการรักษาทันทีในวันเดียวกัน และเข้าวันต่อมาได้รับแจ้งว่าเสียชีวิตเนื่องจากปอดอักเสบจากการติดเชื้อโควิด 19 สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ชุมชนไทยระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวัน รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนพลุกพล่าน รวมทั้งสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งในพื้นที่สาธารณะและหมั่นล้างมือเป็นประจำ ทั้งนี้ ยังคงจัดเที่ยวบินพิเศษสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะกลับไทย โดย 27 ก.ค. ได้ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในผู้ที่จะเดินทางโดยเที่ยวบินพิเศษ 290 คน และรายชื่อสำรอง 35 คน พบผู้ไม่ผ่านการคัดกรอง 6 คน ได้ประสานบุคคลดังกล่าวและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวว่า ได้ให้ก.การต่างประเทศดูแลเรื่องนี้อย่างดีที่สุด โดยเฉพาะการจัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทยกลับประเทศ ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องให้สอดคล้องกับพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรค และระหว่างรอเที่ยวบินให้ก.การต่างประเทศดูแลเรื่องอาหารสิ่งของอุปโภคบริโภค

#### 4.วางแผนรับมือการระบาดระลอก 2

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์เดลินิวส์, มติชน

-พ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด 19 เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเตรียมการประชุมวางแผนบริหารทรัพยากรกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จะจัดช่วงต้นเดือนส.ค.นี้ เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกรณีมีการระบาดรอบ 2 ทั้งอุปกรณ์ในการทำงาน การบริหารคน ซึ่งได้ทำหนังสือขอยกย้ายหรือจัดสรรเพิ่ม ส่วนงบประมาณอาจต้องใช้งบกลางก่อน สิ่งสำคัญต้องมีการหารือร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้ง นพ.สสจ. รพ.ต่างๆ โดยเฉพาะรพศ./รพท.ทั่วประเทศ เพื่อประสานเรื่องระบบโลจิสติกส์ นอกจากนี้ ยังสำรวจอุปกรณ์ เช่น เครื่องช่วยหายใจพบว่ารอส่งซ่อมบำรุง 1,000 เครื่อง รวมถึงหน้ากากอนามัย ชุด PPE โดยนำตัวเลขจากกรมควบคุมโรคมาคำนวณ

## ประเด็นข่าว

## สถานการณ์ในต่างประเทศ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, บ้านเมือง, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟริกา, จส.100, ntiontv, mcot, xinhuathai, thebangkokinsight, tninthailand)

-The Global COVID-19 Index (GCI) โดยองค์การระดับต้นของมาเลเซียและองค์การอนามัยโลก จัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการฟื้นตัวจากโควิด 19 จาก 184 ประเทศ ไทยอยู่อันดับ 1 ของโลก อันดับ 2 คือ เกาหลีใต้ อันดับ 3 ลัตเวีย ทวีปยุโรป อันดับ 4 มาเลเซีย อันดับ 5 ไต้หวัน

-**สหรัฐฯ** ผู้ติดเชื้อรวม 4.5 ล้านราย เสียชีวิตกว่า 153,000 ราย โดยรัฐแคลิฟอร์เนีย อาร์คันซอ ฟลอริดา มอนทานา โอเรกอน เท็กซัส พบผู้ติดเชื้อสูงสุดในวันเดียว ด้าน นพ.แอนโทนี ฟอซี นายแพทย์ใหญ่ของคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการควบคุมไวรัสโควิด 19 ของทำเนียบขาว เผยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้บ่งชี้ว่า hydroxychloroquine ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคโควิด 19

-**สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์** มีผู้ติดเชื้อรวม 92,482 ราย รักษาหายแล้ว 34,838 ราย เสียชีวิต 4,652 ราย มีคนไทยติดเชื้อ 127 ราย รักษาหายแล้ว 26 ราย เสียชีวิต 1 ราย และอยู่ระหว่างรักษา 100 ราย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามสุขภาพของบุคคลดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

-**อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 48,513 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 768 ราย ในรอบ 24 ชั่วโมง ผู้ติดเชื้อสะสม 1,531,669 ราย เสียชีวิต 34,193 ราย

-**สาธารณรัฐชูดาน** ผู้ติดเชื้อรวม 11,496 ราย รักษาหายแล้ว 6,001 ราย เสียชีวิต 725 ราย

-**สาธารณรัฐจิบูตี** ผู้ติดเชื้อรวม 5,059 ราย รักษาหายแล้ว 4,992 ราย เสียชีวิต 58 ราย

-**รัฐเอริเทรีย** ผู้ติดเชื้อรวม 265 ราย รักษาหายแล้ว 191 ราย

-**กัมพูชา** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 7 ราย เป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาสันติภาพชาวกัมพูชา 4 ราย อีก 3 รายเป็นชายชาวกัมพูชาที่กลับจากอินโดนีเซีย ผู้ป่วยสะสม 233 ราย

-**รัสเซีย** เร่งพัฒนาวัคซีนโควิด 19 ให้ทันการอนุมัติในวันที่ 10 ส.ค.นี้ ซึ่งขณะนี้การพัฒนาอยู่ในขั้นที่ 2 และหลังจากทดสอบเสร็จจะมีการพิจารณาเรื่องการจดทะเบียน

-**ฮ่องกง** ผู้นำออกแถลงการณ์ว่ากำลังใกล้เข้าสู่สถานการณ์แพร่ระบาดเป็นวงกว้างในระดับที่อาจทำให้ระบบรพ.ของฮ่องกงพังทลาย และประกาศใช้มาตรการเข้มงวดรอบใหม่ ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาออกจากที่พักอาศัย ห้ามนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหาร และห้ามรวมตัวในที่สาธารณะเกิน 2 คน ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 5,000 ดอลลาร์ฮ่องกง

-**ญี่ปุ่น** จังหวัดต่างๆ อาจมีสถานที่รองรับการกักบริเวณผู้ติดเชื้อไม่เพียงพอเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 981 ราย โดยมีเพียง 3 รายที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่เหลือเป็นการติดเชื้อในประเทศ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 17,162,629 ราย เสียชีวิต 669,096 ราย รักษาหาย 10,672,779 ราย โดยสหรัฐอเมริกา มีการแพร่ระบาดสูงสุดในโลก

## บทความ

## สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-นพ.สุวธรรมชัย วัฒนา อดีตรองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงแนวทางการปล่อยให้ประชาชนติดเชื้อและเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ว่า ประเทศไทยคงไม่ยอมให้ประชาชนติดเชื้อ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่จะนำไปสู่การเสียชีวิต หลักการง่ายๆ ในการป้องกัน คือการที่ทุกคนสวมหน้ากากทำให้โอกาสในการติดเชื้อลดลงจากกว่า 70 % เหลือเพียง 1.5 % และหากร่วมกับมาตรการอื่นทั้งล้างมือบ่อยๆ และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โอกาสที่จะติดเชื้อยิ่งน้อยลง

-ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระบุ สังคมไทยยังมีภูมิคุ้มกันโควิดน้อยมาก หากมีเชื้อจากข้างนอกเข้ามาแล้วไม่สามารถไปควบคุมได้ จะเกิดการแพร่ระบาดใหม่ได้ จำเป็นต้องป้องกันการติดเชื้อและแพร่เชื้อจนกว่าจะมีวัคซีน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจาก ศ.นพ.ยง ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ที่ระบุว่า ขณะนี้ยังไม่รู้ว่าภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อนี้จะอยู่ยาวนานแค่ไหน และจะปกป้องไม่ให้เข้าซ้ำได้หรือไม่

## สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ

-เห็นด้วยที่จะให้โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ ซึ่งน่าจะส่งผลสัมฤทธิ์มากกว่า รวมถึงยังเกิดการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน การได้ออกกำลังกาย การเข้าถึงทรัพยากรและอาหาร ซึ่งสำคัญมากในกลุ่มที่ด้อยโอกาส

## สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์

-สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประเทศ ประกอบด้วย ความก้าวหน้าของการพัฒนาวัคซีน mRNA โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม ผอ.บริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ศูนย์วิจัยวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, การนำเสนอการพัฒนา Recombinant Vaccine ในพืช โดย ผศ.ดร.ภญ.สุธีรา เตชคุณวุฒิ บริษัทไบยาไฟโตฟาร์ม จำกัด, การนำเสนอการพัฒนาวัคซีน Subunit ชนิด S-glycoprotein โดย ศ.ดร.ศุขิดา อุบล คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล, การพัฒนาวัคซีนชนิดเชื้อตาย WHO Vero cell โดย ดร.ณรงค์ นิตินันท์พัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีน ม.มหิดล, การศึกษาระดับภูมิคุ้มกันในสัตว์ทดลองที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการพัฒนาวัคซีน COVID-19 โดย ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนาและ ดร.ชมาภรณ์ ชีรวะยูณ สวทช.

## ประเด็นข่าว

**คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยโพสต์, ข่าวสด

-พนักงานสืบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับกองบังคับการปราบปราม, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และป.ป.ท. ตรวจค้น 1.บริษัทสยามเมดิคอล ไฮคิว แล็บ จำกัด ต.ประชาติปต์ย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 2.บริษัทโปรเซ็นทรัล เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 3.คลินิกทันตแพทย์สมรัก ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 4.คลินิกทันตแพทย์อนุสรณ์ ถ.ลาดพร้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ตรวจยึดเอกสารการรักษา ใบเสร็จ เวชระเบียน และเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับประชาชนหากมีข้อมูลหรือเบาะแสทุจริต แจ้งมาที่ DSI Callcenter 1202 ฟรีทั่วประเทศ

-นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วย นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงความคืบหน้าการเอาผิดคลินิกเอกชนทุจริตบัตรทอง ว่า ในวันนี้เจ้าหน้าที่จาก DSI กองบังคับการปราบปราม และสปสช.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ บ.สยามเมดิคอล ไฮคิวแล็บ จก. และ บ.โปรเซ็นทรัล เมดิคอลกรุ๊ป จก. ที่จึงใจตกแต่งข้อมูล และคลินิกทันตแพทย์สมรักย์ และคลินิกทันตแพทย์อนุสรณ์ ที่ไม่มีข้อมูลสำคัญให้ตรวจแต่มีการส่งเบิกในระบบอิเล็กทรอนิกส์ และไม่พบหลักฐานเวชระเบียนผู้ป่วย โดยสปสช.เตรียมดำเนินคดีทั้งแพ่งและอาญา และให้ทีมกฎหมายประเมินความเสียหายเพื่อเรียกร้องกับคลินิกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังขยายผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในคลินิกชุมชนอบอุ่นทั้ง 86 แห่ง ในกทม.และปริมณฑล มีการอายัดเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านฉบับ คาดว่าจะตรวจสอบแล้วเสร็จกลางเดือนส.ค.นี้ โดยเบื้องต้นพบมีความผิด 66 แห่ง เป็นคลินิกเวชกรรม 63 แห่ง ที่เหลือเป็นคลินิกทันตกรรม มีการแสดงเอกสารหลักฐานเป็นเท็จ ได้แจ้งความกับกองบังคับการปราบปราม และให้ DSI อายัดเอกสารเพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป

**เรียกรับเงินบริษัทฯเข้ากองทุนรพ.**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ไทยรัฐ

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น และผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากร กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 สธ. กล่าวถึงกรณีมีเอกสารการสอบสวนข้อเท็จจริงปรากฏในสื่อออนไลน์ของสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ว่า เอกสารลับที่หลุดออกไปเป็นเอกสารในชั้นการสอบสวนข้อเท็จจริง ที่มี นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เป็นคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งการที่เอกสารหลุดออกไปทำให้ สธ.และตนได้รับความเสียหาย ได้ติดต่อกับกลุ่มเสริมสร้างวินัยฯ ให้ดำเนินการแก้ไขประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ยังไม่มีความคืบหน้าจึงส่งหนังสือถึง ปลัด สธ. ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาผู้กระทำผิดเพื่อดำเนินการตามระบบวินัยราชการ ส่วนกรณีทำหนังสือขอความเป็นธรรมถึงรมว.สธ. ได้รับการตอบกลับว่า ปลัด สธ.ชี้แจงว่าเป็นอำนาจที่ปลัด สธ.สามารถดำเนินการได้ จะหารือกับทีมงานว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

**โรคไวรัสตับอักเสบ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐออนไลน์, ผจก.ออนไลน์)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม กล่าวถึงโรคไวรัสตับอักเสบ ว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้ สธ. ร่วมกับ สปสช. ตรวจสอบและรักษาพยาบาลโดยใช้งบของ สปสช. สิ่งสำคัญที่สุดทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเอง

**แผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษ**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, มติชนออนไลน์, สำนักข่าวอินโฟเควสท์, เดลินิวส์)

-น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ครม.เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการสาธารณสุขเขตสุขภาพพิเศษแห่งชาติ ระยะที่ 1 ปี 2562-2565 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,078 ล้านบาท เป็นงบประมาณในส่วนของ สธ. มีเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างครอบคลุม และมีกลไกการจัดการแบบบูรณาการ สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วยงานสาธารณสุข 4 ด้าน คือ เขตพื้นที่สาธารณสุขทางทะเล เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพื้นที่สาธารณสุขชายแดน และเขตพื้นที่เฉพาะ (ประชากรต่างด้าว)

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 📠 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📺 fanmoph 🐦 pr\_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

